

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๐



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะของทางราชการ
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๓๑๔
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้การแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า แหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากการจราจรและขนส่งทางถนน ร้อยละ ๗๒.๕ ดังนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภาคส่วนอื่นในสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดนำยานพาหนะของทางราชการเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และเข้มงวดในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM_{2.5} รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดระยองจึงดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบยานพาหนะของทางราชการ โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน และเข้มงวดในการในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ

๑.๑ กรณีที่หน่วยงานมียานพาหนะในกำกับดูแลเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสภาพยานพาหนะหรือประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของทางราชการ ณ สถานที่ทำการ

๑.๒ กรณีหน่วยงานมียานพาหนะในกำกับดูแลในปริมาณน้อย ขอให้แจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำยานพาหนะของทางราชการเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง หรือสำนักงานขนส่งสาขา

๒. มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง อำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการที่ประสงค์จะนำพาหนะของทางราชการเข้ารับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ตรวจสอบค่าควันดำ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานขนส่งสาขา หรือพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพยานพาหนะหรือประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของทางราชการ ณ สถานที่ตามความประสงค์ของส่วนราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ หน้าเว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๔๐๔๓/ โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๔๑๖๐